



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประกาศลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกรายแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบรายละเอียด ดังนี้

๑. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) และการทดสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

๒. กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๕ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ นำบัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกมาแสดงในวันที่เข้ารับการสอบคัดเลือกด้วย

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดไม่มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ภายในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิศิทธิ แพงศรีนิชิต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ที่	เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายรัฐชัยพล พงษ์ประพันธ์	ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๑๕ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ ชั้น ๒ สพป.สมุทรสงคราม
๒	๐๒	นายสมหมาย สินธุ์เขาว์	
๓	๐๓	นายนพดล สิงห์กุล	